
 
รายงานการประชุม คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) อ าเภอศรีนคร  

เมื่อวันที่ 6  มีนาคม 2567  
ณ ห้องประชุมที่ว่าการอ าเภอศรีนคร 

------------------------------ 
ผู้มาประชุม 
  1. นายนิพัฒน ์ เปรมพล  ต าแหน่ง นายอ าเภอ    
  2. นายดิเรก เจือจาย  ต าแหน่ง ปลัดอ าเภอ    
  3. นายแพทย์พงศธร เหลือหลาย ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีนคร  
      4. นายสมพงษ์  หมื่นเข็ม  ต าแหน่ง พัฒนาการอ าเภอ   
  5. พ.ต.ท. พีระณฤทธิ์ พรพีรพาน  ต าแหน่ง รอง ผกก.ป.สภ.ศรีนคร   
  6. นางอาวสา จันทร์สว่าง ต าแหน่ง สมาชิกเหล่ากาชาด 
  7. นางณัทรชานันท์ ทรพัย์ธนเจริญต าแหน่ง ประธานอสม.อ าเภอศรีนคร 
  8. นางณัฐณา รุ่งเรือง  ต าแหน่ง ประธานกลุ่มเกษตรอินทรีย์  
  9. นางสาวกนกพร วงศ์แก้ว ต าแหน่ง ท้องถิ่นอ าเภอศรีนคร  
  10.นายสุรัตน์ วงศ์หิรัญ ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีหน่วยธกส.สาขาศรีนคร 
  11.นายชัชณัฐน์ พนัธุ์สน  ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
  12.นางชัชฎาภรณ์ ศิริพงศ์ตระกูล ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานปฐมภูมิและองค์รวมรพ.ศรีนคร 
  13.นางสาวนพรัตน์ แซ่อึง้ ต าแหน่ง พนักงานคลังสินค้า อสค.สุโขทัย 
  15.นายสนอง คันสร  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการนิคมสหกรณ์นครเดิฐ 
  16.นางเกษร สุริยันต์  ต าแหน่ง สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอ.ศรีนคร  
  17. นายวีรภัทร เณรศาสตร์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการนิคมสหกรณ์หนองบัว 
  18. นางศิริณภา ศรีมอญ  ต าแหน่ง ประธานอสม.ต าบลน้ าขุม  
  19. นายเสรี แก้วเหล็ก ต าแหน่ง ประธานชมรมผู้สูงอายุอ าเภอศรีนคร 
  20.นายสายชล จันทร์วิไร  ต าแหน่ง ประธานชมรมก านันผู้ใหญ่บ้านอ าเภอศรีนคร 
  21. นางสาวจิตรา  มูลทิ  ต าแหน่ง ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอศรีนคร    
เริ่มประชุมเวลา09.00 น.  
  ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้

วาระท่ี 1.     เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
        ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า  คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ เป็นการแต่งต้ังตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นท่ี พ.ศ.2561 และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ
วันท่ี 9 มีนาคม 2561   เจตนารมณ์ เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ี ทุกภาคส่วนในพื้นท่ีท่ีมีประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง พื้นท่ีเปน็ฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง มุ่งหวังให้เกิดการบูรณาการทุกภาคส่วนในการส่งเสริมให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึน้  คณะกรรมการพชอ.ตามระเบียบส านักนายกฯ จะประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ 6 คน ผู้แทน
ภาคเอกชน ไม่เกิน 6 คน  ผู้แทนภาคประชาชน ไม่เกิน 7 คน  รวม 21 คน  อ านาจหน้าท่ีคณะกรรมการพชอ. ประกอบ
ไปด้วย 1. ก าหนดเป้าหมาย แนวทางการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของวประชาชนและด าเนินการให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย 2.ขับเคล่ือนให้เกิดการบูรณาการ 3. สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือ และประสานงานระหว่างกันของทุกภาค
ส่วน 4. เสนอแนะและให้ค าปรึกษา เกี่ยวกับการด าเนินงานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาชน และผู้ประกอบการในพื้นท่ี ให้เป็นไปตามแผนงานท่ีก าหนดไว้ 5.ติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงาน 6.ประสานหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในพื้นท่ี ส่งข้อมูลและเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง  
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7.ปฏบิัติการอื่น ตามท่ีคณะกรรมการหรือผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย  หลักการความส าคัญพชอ. ยึดพื้นท่ีเป็นฐาน
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง  พชอ.มีเป้าหมายหลัก คือ ชุมชนสุขภาพดีเข้มแข็ง จัดการตนเองได้ เป้าหมายรอง ระบบบริการ
สุขภาพดท่ีมีคุณภาพ เป็นท่ีพึ่งของประชาชน การก าหนดประเด็นปัญหาพชอ.ไม่ใช่ว่าเป็นประเด็นสุขภาพเท่านัน้และ
ไม่ใช่เป็นบทบาทหน้าท่ีของสาธารณสุขอย่างเดียว 
     มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 
วาระท่ี 2.     เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
ประธาน :  ไม่มี เนื่องจากเป็นการประชุมครั้งแรกของปีงบประมาณ ไม่มีเรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งแรก
ของปีงบประมาณ 
     มติ ท่ีประชุมรับทราบ      

วาระท่ี 3.     เรื่องติดตามการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
 ประธาน :ไม่มี เนื่องจากเป็นการประชุมครั้งแรกของปีงบประมาณ ไม่มีเรื่องรับรองรายงานการประชุมแต่ถ้าการ
ประชุมท่ีผ่านมามีเรื่องติดตามในท่ีประชุมก็สามาถน ามาเป็นเรื่องติดตามในปีงบประมาณนี้ได้ 
      มติ  ท่ีประชุมทราบ 
วาระท่ี 4.     เรื่องเพื่อทราบ 
ประธาน :  4.1 สรุปผลการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตอ าเภอศรีนคร ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เชิญเลขาฯ 
สาธารณสุขอ าเภอศรีนคร 
เลขานุการ: ในปีงบประมาณ 2566 ท่ีผ่านมา พชอ.ศรีนคร ได้ด าเนินการ 2 ประเด็น ได้แก่ ยาเสพติด และชจัดปัญหา
ความยากจนพัฒนาคนทุกช่วงวัย  เชิญ คุณจิตรา มูลทิ ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอศรีนคร ผู้ช่วยเลขานุการพชอ.ศรีนครได้
สรุปผลการด าเนินงานใหค้ณะกรรมการรับทราบ 
จิตรา   : เรียนท่านนายอ าเภอศรีนคร ประธานคณะกรรมการพชอ.ศรีนคร ท่านนพ.พงศธร เหลือหลาย รองประธาน ท่าน
เชาวลิต เล่ือนลอย สาธารณสุขอ าเภอศรีนคร และคณะกรรมการพชอ.ทุกท่าน ขอน าเสนอผลการด าเนินงานพชอ.ศรีนคร 
ปีงบประมาณ 2566 ดังนี้ ข้อมูลท่ัวไปอ าเภอศรีนค ประชากรอยู่รวมท้ังส้ิน 25,000 คน 5 ต าบล 49 หมู่บา้น 9,998 
หลังคาเรือน สถานศึกษา 17 แห่ง วัด  14 แห่ง ส านักสงฆ์  2 แห่ง รายได้เฉล่ียของประชากร 77,000 บาท /คน/ป ี
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ท านา พืชไร่ ไม้ผล ปัญหาสุขภาพส าคัญจากการรวบรวมสถติข้อมูลท่ีมา
รับบริการในสถานพยาบาลรพ.สต. โรงพยาบาล และจาการส ารวจปัญหาสุขภาพ พบ 5 อันดับปัญหาสุขภาพได้แก่ 1.โรค
ไม่ติดต่อเรื้อรัง 2. วัณโรค 3.ฆ่าตัวตาย 4.เด็กสูงดีสมส่วน 5.คุณภาพข้อมูล ท่ีมาและความส าคัญของการคัดเลือก
ประเด็นขับเคล่ือนพชอ.ศรีนคร ได้มาจาก 1.การส ารวจวิเคราะห์และจัดล าดับข้อมูลสุขภาพประชาชน 2.ข้อมูลสภาพ
ปัญหาประชาชนแบบช้ีเป้ากระทรวงมหาดไทย TP MAP 3.นโยบาย 8 ยุทธการยาเสพติดผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย 
จากนั้นได้มีการคัดเลือกประเด็นส าคัญ ในการประชุมพชอ. ได้ 2 ประเด็น ประเด็นท่ี 1 ยาเสพติด มีการถ่ายทอดนโน
บายลงสู่แผนปฏิบัติการระดับต าบล และชุมชน จัดท าบันทึกข้อตกลงบูรณาการท างานร่วมกัน ก าหนด 5แผนปฏิบัติการ
ส าคัญ ได้แก่ แผนต าบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แผนปฏิบัติการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด 
แผนปฏิบัติการหมู่บ้านรุ่งอรุณแห่งความสุขอย่างยั่งยืน โครงการวัดสีขาว โครงการโรงเรียนสีขาว 3.มีการลงพื้นท่ีติดตาม
ช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพจากคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ภาคส่วนราชการต่างๆ มิติด้านอาชีพ มิติรายได้ มิติความ
เป็นอยู่ มิติด้านการศึกษา มิติด้านสุขภาพ ผลลัพธ์การด าเนินงานผู้เสพยาเสพติดท่ีไม่เข้าสู่กระบวนการบ าบัดรักษาใน
โรงพยาบาล จ านวน 10 คน สามารถน าเข้าสู่กระบวนการบ าบัดโดยชุมชนได้ท้ัง 10 คน ร้อยละ 100 เกิดกลไกการมี
ส่วนร่วมของชุมชน เกิดการยอมรับของประชาชนในชุมชน คุณภาพชีวิตของผู้เสพและครอบครัวดีขึ้นอยู่ร่วมกับชุมชนได้
อย่างปกติสุข ประเด็นท่ี 2 ขจัดปัญหาความยากจนพัฒนาคนทุกช่วงวัย กระบวนการในการขบัเคล่ือนประกอบด้วย 1.ใช้
ข้อมูลผลส ารวจในระบบบริหารจัดการพัฒนาคนแบบช้ีเป้า  (TP MAP) อ าเภอศรีนคร 2.วิเคราะหฺแยกรายมิติ ได้แก่ มิติ
สุขภาพ มิติความเป็นอยู่ มิติการศึกษา มิติรายได้ ผลลัพธ์การด าเนินงาน พบว่า มิติสุขภาพครัวเรือนได้รับการดูแล
ช่วยเหลือ จ านวน 21 ครัวเรือน มิติความเป็นอยู่ จ านวน 35 ครัวเรือน มิติการศึกษา จ านวน 51  
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ครัวเรือน มิติรายได้ 195 ครัวเรือน  ประชาชนกลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ได้รับการช่วยเหลือ จ านวนรวม 310 
คน 
    มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 
ประธาน :  4.2 ค าส่ังอ าเภอศรีนคร ท่ี371/2566 ลงวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2566  เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพระดับอ าเภอ บทบาทหน้าท่ี เชิญฝ่ายเลขา 
ผู้ช่วยเลขาฯ   :  ด้วยมีการเปล่ียนแปลงคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ในปีงบประมาณ 2567 อ าเภอศรี
นคร อ าเภอศรีนครจึงได้เปล่ียนแปลงใช้ค าส่ังใหม่ ท่ี371/2566 ลงวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2566 ตามท่ีได้แจ้ง
เวียนให้คณะกรรมการทราบและปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีนี้ 
    มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 
ประธาน :  4.3 ค าส่ังอ าเภอศรีนคร ท่ี372/2566 ลงวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2566  เรื่อง แต่งต้ัง
คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพระดับอ าเภอ บทบาทหน้าท่ี เชิญฝ่ายเลขา 
ผู้ช่วยเลขาฯ  :  ค าส่ังอนุกรรมการ ท่ี372/2566 ลงวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2566 ตามท่ีได้แจ้งเวียนให้
คณะกรรมการทราบและปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีนี้ 
  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 

วาระท่ี 5.     เรื่องเพื่อพิจารณา 
ประธาน : 5.1 การคัดเลือประเด็นขับเคล่ือนพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอ าเภอศรีนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 
267 (จ านวน 2 ประเด็น) เชิญฝ่ายเลขา 
สาธารณสุขอ าเภอศรีนคร : การพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่จ าเป็นต้องเป็นปัญหาเฉพาะในเรื่องสาธารณสุข จากการ
สรุปผลการนิเทศการปฏิบัติราชการของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด พบว่า ในปี2566 ประชาชนอ าเภอศรีนคร
ป่วยด้วยโรคมะเร็งจ านวนมาก และในปีท่ีผ่านมามีการส ารวจร้านจ าหน่ายสารเคมีก าจัดศัตรูพืชมากขึ้นหาซื้อได้
สะดวก ซึ่งต้นทุนในเชิงเกษตรอินทรีย์ของอ าเภอศรีนคร เรามีต้นทุน มีผู้น าท่ีดีอยู่แล้ว คือ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงบ้านศรีนครของท่านรองณา และมีการขยายผลศูนย์เรียนรู้ไปทุกๆต าบล 5 ต าบล ทุกภาคส่วนราชการก็มี
ส่วนร่วมที่ชัดเจน ท้ัง เกษตรอ าเภอ พัฒนาชุมชน ธกส. สาธารณสุขอ าเภอ ถ้าประชาชนยึดหลักการสร้างรายได้ 
ลดรายจ่าย ร่างกายแข็งแรง ถ้าประเด็นพชอ.ปี2567 เราท าในเรื่องของอาหารปลอดภัย คนอ าเภอศรีนครจะมี
อาหารกิน เหลือขาย มีรายได้เพิ่มขึ้น 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาล : ขอน าเรียนท่ีประชุมจากการทบทวนข้อมูลพบว่า ประชาชนอ าเภอศรีนคร ใช้สารเคมี
ติดต่อกันจ านวนมาก มีรายงานข้อมูลพบว่าเป็นมะเร็ง โดยเฉพาะกลุ่มท่ีรับจ้างฉีดพ่นยาฆ่าแมลง พบว่าเป็นมะเร็ง
ตับ และคนท่ีไม่ใช่เกษตรกร แต่ชอบรับประทานผักพบว่าเมื่อเจาะเลือดทดสอบสารพิษตกค้างในร่างกายพบว่าอยู่
ในระดับท่ีไม่ปลอดภัย 
พัฒนาชุมชน : เห็นด้วยในเรื่องของประเด็นอาหารปลอดภัย เนื่องจากเรามีศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเป็นตัว
ขับเคล่ือน 
เกษตรอ าเภอ    : เห็นด้วยกับประเด็นอาหารปลอดภัยในปีงบประมาณพ.ศ.2567 เกษตร
อ าเภอมีแผนการพัฒนาศักยภาพประชาชนเพื่อเรียนรู้การผลิตสารอินทรีย์ไล่แมลง มีการศึกษาแลกเปล่ียนเรียนรู้
ระหว่างกลุ่มเกษตรกรแต่ละต าบล และแลกเปล่ียนร่วมกับเกษตรกรตัวอย่างอ าเภอศรีส าโรง  
ประธาน    : เชิญท่านรองณา ภาคเอกชน 
ประธานกลุ่มเกษตรอินทรีย์ฯ : เรียนท่านประธาน สวัสดีผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ค่ะ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงบ้านศรีนครหลักการท างาน คือ เน้นเกษตรพอเพียง ผลิตอาหาร ปลอดสารเคมี ทดแทนสารเคมี 
กระบวนการปลายน้ าต้องการให้ประชาชนมีความรู้เลือกซื้ออาหารท่ีปลอดภัย รวบรวมธุรกิจในอ าเภอ รวบรวม 
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ผลิตภัณฑ์พืชผักในอ าเภอให้ผ่านการรัรบรองออแกนิคไทยแลนด์ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างส่งเสริมให้ประชาชนลด
รายจ่ายครัวเรือนปลูกผักปลอดสารพิษ เพราะขณะนี้ผักของศูนย์ไม่พอส่งให้ห้างค้าปลีก ยินดีท่ีจะร่วมกับทุกภาค
ส่วนขับเคล่ือนการท างานไปพร้อมๆกัน  
ประธาน   :  การคัดเลือกประเด็นปัญหาพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างท่ีได้ทบทนเบ้ืองต้น 1.ต้องเป็นผลกระทบ
ทางสุขภาพ 2.ผลกระทบทางส่ิงแวดล้อม 3.ผลกระทบทางเศรษฐกิจ 4.ผลกระทบทางสังคม ตามแผนภาพท่ีฉาย
ขึ้นในสไลด์  
ภาพแสดง ตัวอย่างการคัดเลือกประเด็นพชอ. 

 
ประธาน   :  โดยสรุป ประเด็นพิจารณา จากท่ีคณะกรรมการได้ให้ความเหน็คัดเลือกประเด็นขับเคล่ือน
พชอ.อ าเภอศรีนคร ประเด็นท่ี 1 อาหารปลอดภัย เห็นด้วยสอดคล้องกับ เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนSDG 
กองทุนอนามัยโลก 17 หัวข้อ สอดคล้องกับโครงการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข ศรีนครสุขภาพดี อ าเภอศรีนคร เชิญ
ปลัดอาวุโส ได้อธิบายลงรายละเอียต่อไป 
ปลัดอาวุโส  : เห็นด้วยอย่างยิ่งกับท่ีคณะกรรมการคัดเลือกประเด็นอาหารปลอดภัย อย่างท่ีท่านนายอ าเภอได้
แจ้งคณะกรรมการทราบ การท างานของโครงการอ าเภอบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข ศรีนครสุขภาพดี ระยะต่อไปจะมีการ
อบรม Best Practice เกษตรปลอดสารเคมี สุขภาพดี วิถีศรีนคร อ าเภอศรีนครจะคัดเลือกตัวแทนแต่ละต าบลรวม 
150 คน ไปอบรม วัตถุประสงค์เพื่อ  1.ให้เกิดการตระหนักรู้ ลดการใช้สารเคมี ปุ๋ยยา 2.ขับเคล่ือนขยายผล
อ าเภอบูรณาการอย่างยั่งยืน ด าเนินการต่อเนื่อง 3. อบรมเดือนธันวาคม 2566 และลงพื้นท่ีเรียนรู้ศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง บา้นศรีนคร  ทุกหน่วยทุกภาคส่วนขับเคล่ือนการท างานไปพร้อมๆกันเห็นผลอย่างแน่นอน 
ประธาน  : ประเด็นอาหารปลอดภัยก็สอดคล้องทุกมิติ ลดการใช้สารเคมี เช่ือมโยงสารเคมีจะลดลง 
ตัวอย่างของต าบลน้ าขุม ก านันผสมยาอินทรีย์ไล่แมลงเอง ส่วนอ าเภอศรีนครก็ได้ก าหนดเป้าหมาย 3 ปี ครวัเรือน  
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500 ครัวเรือน เป็นครัวเรือนเกษตรอินทรีย์ สร้างความยั่งยืนให้ครัวเรือนท าเอง ใช้เอง ขยายผลสร้างเป็นธุรกิจ 
คนใช้สารเคมีลดลง จะไปส่งผลกระทบ KPI ความเจ็บป่วยจากสารเคมีไปโรงพยาบาลก็จะลดลง  
 
ประธาน  : สรุปประเด็นการขับเคล่ือนพชอ.อ าเภอศรีนคร ประเด็นท่ี 1 อาหารปลอดภัย 
   มติ ท่ีประชุมเห็นชอบ 
ประธาน  : ขอให้ทางสาธารณสุขอ าเภอศรีนคร ฝ่ายเลขาจัดท าเป็นแผนผังต้นไม้เพื่อรายงานให้กับ 
แผนผังต้นไม้(Tree Map) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  มติ ท่ีประชุม เห็นชอบ 
ประธาน  : ประเด็นท่ี 2 เชิญฝ่ายเลขาให้ข้อมูลประกอบน าเรียนท่ีประชุม 
สาธารณสุขอ าเภอศรีนคร :  ขออนุญาตเชิญประธานอสม.ให้ความเห็น 
ประธานอสม. : ขอเสนอประเด็นการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง จากข้อมูลพบว่า อ าเภอศรีนคร 
ผู้สูงอายุมาก ติดบ้าน ติดเตียง มากขึ้นจากการลงเยี่ยมบ้านรว่มกับนักพัฒนาชุมชน เทศบาลต าบลศรีนคร วันนี้
ได้มาประชุมเกิดแนวคิดเกีย่วกับโครงการปลูกผักโดยใช้พื้นท่ีโล่งในเขตเทศบาบลมาปลูกผัก ท าให้ชุมชนมีผัก
บริโภค มีมากก็ขายสร้างรายได้ด้วย 
ประธาน  : หากมีการด าเนินงานแล้วก็ขอให้ทางพัฒนาชุมชนอ าเภอไปท าป้าย แปลงนี้มีรักปลูกผัก  
    แบ่งปัน  มีคณะกรรมการท่านอื่นใดเสนอประเด็นเพิ่มเติม 
 

ปัญหาประชาชนอ าเภอศรีนครใชส้ารเคมีก าจดัศตัรูพืช 

พบผูป่้วยมะเร็งปอดร้อยละ 25ของ
ผูป่้วยโรคมะเร็งทั้งหมด 

รายงานพบผูป่้วยไดรั้บพิษ
สารเคมีก าจดัศตัรูพืชไปรักษา
รพ.ศรีนครเพิ่มจ านวน 
ตั้งแต่ปี2564-2566 

ร้านจ าหน่ายสารเคมีก าจดั
ศตัรูพืชเพิ่มจ านวนในชุมชน 

ตน้ทุนทางการเกษตรแพงขึ้น   

เกษตรกรใชส้ารเคมีก าจดัศตัรูพืช
ทางการเกษตร 

ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ซ้ือพืช ผกั ผลไมจ้ากตลาด 

ไม่ไดป้ลูกเอง 

เกษตรกร ผูรั้บจา้งฉีดพน่ ขาดอุปกรณ์ป้องกนั
สารพิษเขา้สู่ร่างกาย 

ผลสุ่มตรวจตวัอย่างพืช ผกั ผลไม ้พบยาฆ่าแมลง 
ในพริกสดอยู่ในระดบัไม่ปลอดภยั 
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ผอ.รพ.ศรีนคร : เรียนท่านประธาน ขอเสนอประเด็นยาเสพติด เนื่องจากโรงพยาบาลศรีนครได้ดูแลผู้ป่วยจิตเวช
และใช้ยาเสพติดร่วมด้วยพบผู้ป่วยแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น มีการส่งต่อผู้ป่วยไปรักษารพ.สวนปรุง รพ.จิตเวชพิษณุโลก
มากขึน้  
สภ.ศรีนคร : เนื่องจากปัจจุบันกฎหมายได้ระบุว่าผู้เสพคือผู้ป่วย บางรายจับตัวได้ถกูปล่อยออกมาอยู่ร่วมกับ
ชุมชน ดังนั้นทุกหน่วยงานต้องร่วมด้วยช่วยกันดูแล 
ท้องถิน่อ าเภอ : เห็นด้วยกับประเด็นยาเสพติด เนื่องจากการเข้าร่วมประชุมแผนงบประมาณโครงการกองทุน
หลักประกันสุขภาพท้องถิ่น ทุกต าบลจะมีเรื่องผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ส่งเสริมป้องกันโรค อยู่ในทุกต าบล แต่ในส่วนของ
ประเด็นยาเสพติดมีน้อยมากท่ีแต่ละต าบลได้ด าเนินการในแผนของกองทุนหลักประกนัสุขภาพท้องถิ่น 
ธกส.  : ธกส.สนับสนุนงบประมาณให้กับศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านศรีนครอย่างต่อเนื่องและ
การด าเนินงานของศูนย์ฯเป็นตัวอย่างท่ีดีในเรื่องของการลดรายจ่ายในครัวเรือนและธกส.ก็ได้ท าโครงการพักช าระ
หนี้เกษตรกรน าเกษตรกรไปเรียนรู้ท่ีศูนย์ฯของรองณาเป็นประจ าทุกปี มุ่งหวังให้เกษตรกท่ีพักช าระหนี้จะได้มีเงิน
มาช าระหนี้ให้กับธกส.รายได้เกษตรกรจะได้เพิ่มขึ้น ประหยัดค่าใช้จ่ายปลูกพืชผักกินเอง 
ประธาน  : จากการประชุมร่วมกับปปส.แจ้งว่าในปีงบประมาณพ.ศ.2567เป็นอ าเภอเป้าหมายท่ีปปส.ช้ี
เป้าเนื่องจากมีผู้ป่วยจิตเวชใช้สารเสพติดร่วมด้วย 16 ราย ดังนั้นจากท่ีคณะกรรมการลงความเห็นประเด็นท่ี 2 
ของพชอ.ศรีนคร ได้แก่ ยาเสพติด  ดังนั้นแล้วการพิจารณาในท่ีประชุมคณะกรรมการเลือกประเด็นท่ี 1 อาหาร
ปลอดภัย ประเด็นท่ี 2 ยาเสพติด 
  มติ ท่ีประชุมเห็นชอบ 
 
แผนผังต้นไม้(Tree Map) 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัญหายาเสพติด 

ผูป่้วยจิตเวชก่อความรุนแรง 
ในชุมชน 

ผูบ้  าบดัยาเสพติดแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น 

ผูบ้  าบดัยาเสพติดมีพฤติกรรม
เสพซ ้า 

คนในครอบครัวไดรั้บผลกระทบ 

กฎหมายผูเ้สพคือผูป่้วย 

ผูเ้สพยาเป็นผูใ้ชแ้รงงาน 
ยาเสพติดราคาถูก เขา้ถึงง่าย 

ผูเ้สพยาคุม้คร่ังในชุมชน ครัวเรือนผูเ้สพยามีฐานะยากจน 

ผูเ้สพยาไม่ท างาน  

ผูเ้สพยาหมกมุ่น รวมกลุ่ม  
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จิตรา   : หลังจากท่ีประชุมเห็นชอบคัดเลือกประเด็นพชอ.ศรีนคร มา 2 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นอาหาร
ปลอดภัย และประเด็นยาเสพติด ขั้นตอนต่อไป  ฝ่ายเลขาขอใหค้ณะกรรมการทุกหน่วยส่งแผนปฏิบัติการท่ี
เกี่ยวข้องกับท้ังสองประเด็นตามแบบฟอร์มท่ีส่งให้และรายงานผลมายังกลุ่มไลน์พชอ.ศรีนคร ภายในส้ินเดือน
พฤศจิกายน 2566 เพื่อให้ฝ่ายเลขาวิเคราะห์แยกรายประเด็นและคืนข้อมูลให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อก าหนดแผนลง
พื้นท่ีปฏิบัติการร่วมกับแต่ละประเด็นต่อไป 
ประธาน  : ขอให้ส่งแผนปฏิบัติการในส่วนท่ีหน่วยงานมีแผนกิจกรรม แผนงานโครการเกี่ยวข้องกับประเด็น
อาหารปลอดภัย ประเด็นยาเสพติด ให้ฝ่ายรวบรวมภายในส้ินเดือนพฤศจิกายน เพื่อด าเนินการต่อไป  
  มติ ท่ีประชุมรับทราบ 
 วาระท่ี 6.    เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 
             6.1 การจัดงานมหกรรม ชิม ช้อป OTOP อ าเภอศรีนคร ระหว่างวันท่ี 14-18 ธันวาคม 2566 ณ ท่ีว่า
การอ าเภอศรีนคร กิจกรรมประกอบไปด้วย การออบบูทจ าหน่ายของกิน ของใช้ ของดีอ าเภอศรีนคร การแสดงTO BE 
NUMBER ONE DANCERCISE  ประกวดร้องเพลง ท าบุญอ าเภอศรีนคร จะมีการเชิญประชุมในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
          มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 
        

เลิกประชุมเวลา17.00 น. 

          
                (นางสาวจิตรา  มูลทิ) 
             ผู้จดรายงานการประชุม  

          

 
         (นายเชาวลิต เล่ือนลอย) 
                              ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 


